

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

\*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม**

๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร	พรหมมาศ	ประธานกรรมการ
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุนษิตา	นาคภพ	รองประธานกรรมการ
๓	รองศาสตราจารย์พรชประเวศ	อชิโนบุญวัฒน์	กรรมการ
๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์พร	วิศาลสุวรรณกร	กรรมการ
๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงพิศ	ชะโกทอง	กรรมการ
๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล	เครือแสง	กรรมการ
๗	นายปริญญา	จันเจริญ	กรรมการ
๘	นางสาวณัฐนรี	แสงสุข	กรรมการ
๙	นางสาวชญกร	สาทประสิทธิ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๐	นางช่อลัดดา	คันธชิต	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑	นางสาวศุภรสวรรค์	รอพีษฐ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุม**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล	เครือแสง	กรรมการ	ติดภารกิจ
-------------------------	----------	---------	-----------

**เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**๑.๑ งานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ ฯ**

ประธาน ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุนษิตา นาคภพ รองผู้อำนวยการสำนัก และทีมงานของสำนักศิลปะฯ ทุกคน ที่ช่วยงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “นครสวรรค์เกมส์” พ.ศ. ๒๕๖๖ และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ “ขอนแก่นเกมส์” พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๖ และ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ในส่วนของคณะกรรมการฝ่ายมอบรางวัลมอบของที่ระลึก สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติฯ ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ที่ประชุมรับทราบ

## ๑.๒ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการบรรเลงเครื่องดนตรีและการปรับวงดนตรีไทย”

ประธาน ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการสำนักที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งอยู่ในช่วงงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ที่ประชุมรับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ หน้า

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยไม่มีการแก้ไข

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ การร่วมจัดนิทรรศการ “ฝ่ายก พัสตราภรณ์ล้ำค่า ภาษาสองแผ่นดิน ณ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวและสหวิทยาการสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอกะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ประธานแจ้งว่า เนื่องจากทางสำนักศิลปะฯ ติดงานในช่วงดังกล่าว จึงไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานได้ ทั้งนี้ได้แจ้งไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรียบร้อยแล้ว และได้นำกระเปาะหนัง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โครงการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงพิศ ชะโกทอง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อพระราชทานแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ซึ่งเสด็จไปเป็นองค์ประธานเปิดงานในครั้งนี้ โดยฝากไปกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบหลักสูตรระยะสั้น ถอดองค์ความรู้แบบไทย-ไท ปีที่ ๕ ว่าด้วยเรื่อง “ข้าวโป่งและข้าวเม่าทอด” วิถีศิลปการกินอยู่ของชาวนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

นายปริญญา จันเจริญ นักวิชาการศึกษา รายงานว่า การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากเป็นขนมที่มีสูตรเฉพาะของชุมชน ซึ่งอาจไม่สามารถให้สูตรในการทำขนมได้ทั้งหมด แต่ผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมการอบรม ได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างมาก

ส่วนกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิงมาง ศิลปะการแสดงฯ” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น ขณะนี้ อยู่ในระหว่างสำรวจจำนวนผู้ขอเข้ารับการอบรมดังกล่าว

### ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุนษิตา นาคภพ รองผู้อำนวยการสำนัก เสนอว่า ในด้านการประกันคุณภาพ การอบรม “เปิงมาง” นับเป็นการบริการวิชาการ กล่าวคือ เริ่มจากมีการจัดอบรม และนำผลจากการอบรมไปแสดง ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ และการอบรม ศิลปะการบรรเลงเครื่องดนตรีฯ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยเริ่มจากมีการอบรม และนำไปแสดงในวันอนุรักษ์มรดกไทย เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม

๒๕๖๖ เป็นต้น และสำหรับกิจกรรมการที่ ๔ กิจกรรมประกวดออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ฯ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นกิจกรรมที่ไม่นับเป็นการบริการวิชาการ เนื่องจากไม่มีการจัดอบรมก่อน เป็นต้น

ที่ประชุมรับทราบ

### ๓.๓ สรุปผลโครงการเสริมสร้างคุณค่าและรักษาท้องถิ่น เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และอัจฉริยภาพด้านดนตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการ รายงานว่า จากการดำเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการบรรเลงเครื่องดนตรีและการปรับวงดนตรีไทย ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาอุปสรรค มีจำนวนนักศึกษาที่เข้าอบรมน้อยลง เนื่องจากในช่วงดังกล่าว โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ติดงงานกิจกรรมของโรงเรียน

ที่ประชุมรับทราบ

### ๓.๔ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

นางช่อลัดดา คันธชิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสาร ประกอบไปด้วย

- งบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้
  - ๑) โครงการเสริมสร้างคุณค่าและรักษาท้องถิ่น เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และอัจฉริยภาพด้านดนตรี งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการไปแล้ว ๕๖.๔๔ %
  - ๒) กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน งบประมาณ ๒๔๘,๖๐๐ บาท อยู่ในระหว่างดำเนินการ
  - ๓) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการไปแล้ว ๑๐๐ %
- งบประมาณเงินรายได้ จำนวน ๑ โครงการ
  - ๑) โครงการบริหารจัดการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมและหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการไปแล้ว ๓๖.๐๕ %

ที่ประชุมรับทราบ

### ๓.๕ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบ ๙ เดือน)

นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร นักวิชาการศึกษา รายงานว่า ตามเอกสารสรุปผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบ ๙ เดือน) ดังนี้ องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ มีตัวบ่งชี้เพิ่มเติมของสำนัก จำนวน ๕ ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและมหาวิทยาลัย  
อันเกิดจากการนำศิลปวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ จำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างองค์ความรู้  
และนำไปถ่ายทอดหรือสามารถสร้างคุณค่าต่อผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย

สรุปผลการดำเนินงาน เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ ได้ ๔.๕๐ คะแนน

ที่ประชุมรับทราบ

### ๓.๖ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี

#### การศึกษา ๒๕๖๕ (รอบ ๙ เดือน)

นายปริญญา จันเจริญ นักวิชาการศึกษา รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผน  
หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบ ๙ เดือน) มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการ  
จำนวน ๒ กิจกรรม/โครงการ บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ ๖๖.๖๗ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน บรรลุ  
เป้าหมาย ร้อยละ ๕๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

### ๓.๗ รายงานผลการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบ ๙ เดือน)

นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพชร นักวิชาการศึกษา รายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม/  
โครงการตามแผนจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบ ๙ เดือน) ปัจจุบันได้มีการดำเนินการรายงาน  
ผลการดำเนินกิจกรรม /โครงการจัดการความรู้ ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบ ๙ เดือน)  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

### ๓.๘ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปี

#### การศึกษา ๒๕๖๕ (รอบ ๙ เดือน)

นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพชร นักวิชาการศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้าน  
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำนักฯ (รอบ ๙ เดือน) มีการดำเนินกิจกรรม/  
โครงการ จำนวน ๑๑ กิจกรรม/โครงการ บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ ๖๘.๗๕ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ  
แผน บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ ๘๓.๓๓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา  
๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยฯ (รอบ ๙ เดือน) มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการ จำนวน ๒๐ กิจกรรม/โครงการ บรรลุ  
ความสำเร็จ ร้อยละ ๕๕.๕๖ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ ๔๒.๘๖  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

**๓.๙ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร์ นักวิชาการศึกษา รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการ จำนวน ๑๘ กิจกรรม/โครงการ บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ ๕๔.๕๕ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ ๖๒.๕๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

**๓.๑๐ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ  
๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร์ นักวิชาการศึกษา รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการ จำนวน ๒ กิจกรรม/โครงการ บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ ๕๐ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ ๖๖.๖๗ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

**๓.๑๑ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
(รอบ ๖ เดือน)**

นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร์ นักวิชาการศึกษา รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ปัจจุบันได้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ในขั้นตอน RM ๒ และ RM ๓ คือ ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ระบุปัจจัยเสี่ยง และแนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

**๓.๑๒ การจัดส่งบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมฯ ให้หน่วยงานที่  
ร่วมลงนาม**

นางสาวชญกร สาทประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ รายงานว่า สืบเนื่องจากกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะฯ ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน และกิจกรรมที่สำคัญ คือ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๑๙ แห่ง และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ สมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการอนุรักษ์สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

บัดนี้ การลงนามฯ ดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และได้จัดส่งบันทึกความเข้าใจความร่วมมือฯ (MOU) ฉบับสมบูรณ์ ไปยังทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบ

### ๓.๑๓ สรุปผลการฝึกงานฯของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ

นางสาวชญกร สาทประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ รายงานว่า ตามที่สำนักศิลปะฯ ได้รับนักศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน ๒ คน โดยได้มอบหมายงาน เช่น งานรับ-ส่งเอกสาร งานโครงการ/กิจกรรมของสำนักฯ งานกีฬาเยาวชนแห่งชาติฯ การนำชมหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และก่อนครบกำหนดฝึกฯ ได้มอบหมายให้ทำเอกสารด้านธุรการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเข้าใจในการจัดทำหนังสือราชการ พื้นฐาน เช่น หนังสือภายนอก หนังสือภายใน ตามระเบียบงานสารบรรณ

ที่ประชุมรับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

#### ๔.๑ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธาน รายงานว่า ตามเอกสารรายงานผลการติดตาม ฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้การบริหารของอธิการบดี คณบดี สำนัก และสถาบัน ทั้ง ๑๑ หน่วยงาน โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ ๙๕.๖๕ ระดับดีมาก ๔.๗๘ หน่วยงานระดับคณะ มีผลการประเมินระดับดีมาก ๑ คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนระดับสำนัก/สถาบัน มีผลการประเมินระดับดีมาก ๔ หน่วยงาน คือ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสถาบันวิจัย และระดับดี จำนวน ๑ สำนัก คือ สำนักงานอธิการบดี

**จุดเด่น** สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ด้านนี้ และทุกคณะก็ดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน ๖๔ โครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย แม้ว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน

**ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย** ที่เกี่ยวกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรพัฒนาการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่ประเทศ

ประธานเพิ่มเติม ในส่วนของสำนักศิลปะฯ ในส่วนของกิจกรรมศิลปินถิ่นสวรรค์ ปีต่อไปอาจเพิ่มศิลปินถิ่นด้านเยาวชน

- ในส่วนของการนำชมหอวัฒนธรรมฯ เนื่องจาก นายปริญญา จันเจริญ มีภาระงานกิจกรรมของสำนักฯ และนำชมหอวัฒนธรรมฯ ด้วย จึงเห็นควรให้เป็นกิจกรรมหนึ่ง ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุนษิตา นาคภพ รองผู้อำนวยการสำนัก เสนอว่า เห็นควรแจ้งทุกคณะให้อาจารย์เยี่ยมชมหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อจักได้ต่อยอดในการทำผลงาน/แนวคิดเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะได้ เช่น งานออกแบบ ระบบสารสนเทศ เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการประเมิน และ

- มอบหมายนายปริญญา จันเจริญ ทำหนังสือแจ้งอาจารย์ทุกคน เพื่อชมหอวัฒนธรรมฯ
- มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เตรียมโครงการ เกี่ยวกับกิจกรรมการนำชมหอวัฒนธรรมฯ แบบออนไลน์ มีทีมบรรยาย /ไลฟ์สด และนำเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาในส่วนของการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องในงบประมาณถัดไป

#### ๔.๒ การกำหนดวันจัดกิจกรรม ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุนษิตา นาคภพ รองผู้อำนวยการสำนัก รายงานว่า ตามโครงการเสริมสร้างคุณค่าและรักษาท้องถิ่น เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และอัญริยภาพด้านดนตรี มีกิจกรรมในไตรมาสที่ ๓ ที่จะไม่ได้อำนาจกำหนดเวลาการจัดกิจกรรม จึงขอเชิญคณะกรรมการทุกท่าน พิจารณารายการกิจกรรม ดังแนบ

ประธานและที่ประชุม ได้พิจารณากำหนดเวลาการจัดกิจกรรมตามรายการฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสาร แนบท้าย

**ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม** แต่ละกิจกรรม ดังนี้

**กิจกรรม ๓.๒ การสร้างสรรค์มูลค่าผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรม** - ผู้รับผิดชอบ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รายงานว่า

- ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ๒ ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ลวดลายที่ขุดพบจากโบราณสถาน และโบราณวัตถุในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นศิลปะทวารวดี โดยผลิตดังกล่าวคือ
  - ๑) ผลิตภัณฑ์ชุมชนยาดมสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ผสมผสานบ้านพนาสวรรค์
  - ๒) ถุงกระสอบใส่ของ โดยลวดลายที่ใส่มีความหมายที่เป็นมงคล ป้องกันภัยจากสิ่งเลวร้าย

เห็นควรให้เพิ่มข้อความ/ที่มา ของลวดลายให้ชัดเจนบนผลิตภัณฑ์ทั้ง ๒ รายการ เนื่องจากต้องนำไปประกอบการรายงานผลการดำเนินงานต่อกองนโยบายและแผน เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัย ต่อไป

**กิจกรรมที่ ๔** กิจกรรมการประกวดออกแบบมาสคอต จังหวัดนครสวรรค์ โดยกำหนดจัดแสดงนิทรรศการ ที่ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ ประมาณ ๒ สัปดาห์

ทั้งนี้ ประธานมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประสานกับคุณสันติ คุณวงศ์ เพื่อขอใช้พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ/กำหนดจัดกิจกรรม ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

#### ๔.๓ กำหนดการส่งมอบแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

ประธาน แจ้งว่า ตามที่สำนักศิลปะฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ซึ่งได้สำรวจพื้นที่และรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแหล่งเรียนรู้ฯ เรียบร้อยแล้ว และ

อยู่ในระหว่างการติดตั้ง นั้น ในการนี้ ได้ประสานกับผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และกำหนดพิธีส่งมอบแหล่งเรียนรู้ ในวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและมอบหมาย ดังนี้

๑) มอบ นายปริญญา จันเจริญ นักวิชาการศึกษา ประสานกับโรงเรียนเพื่อขอชักซ้อมการเตรียมงานพิธีเปิด ในวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดพิธีเปิดส่งมอบแหล่งเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๒) มอบ นางสาวชญกร สาทประสิทธิ์ จัดทำหนังสือแจ้งโรงเรียนบ้านท่าบอบ และประสานขอใช้รถยนต์ ในวันดังกล่าว

#### ๔.๔ การจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีสิบสองเดือน

ประธานแจ้งว่า เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีสิบสองเดือน ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ที่อธิบายถึงพระราชพิธีต่าง ๆ ที่ทำเป็นประจำในแต่ละเดือน แต่มีบางพระราชพิธีที่ถูกยกเลิกไปแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ/มอบนางสาวณัฐนรี แสงสุข ออกแบบ และนำเสนอประธานพิจารณา ต่อไป

#### ๔.๕ การเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดนครสวรรค์ ที่ดำเนินการในมหาวิทยาลัยฯ

ประธานแจ้งว่า ตามที่จังหวัดนครสวรรค์ แจ้งแผน การใช้สถานที่สำหรับจัดงานพิธี และงานวันสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยขอความอนุเคราะห์ใช้หอประชุม และอาคารโดมเอนกประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมพิธีตามรายการที่จังหวัดแจ้ง ทั้งนี้ โดย ในส่วนของบุคลากร มอบนางสาวชญกร สาทประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานฯ จัดทำตารางเวร ทั้งนี้ หากบุคลากรท่านใดไม่สะดวก ให้ผลัดเปลี่ยนเวรกันได้ตามความสะดวก

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

-ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐



(นางสาวชญกร สาทประสิทธิ์)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม